

แนวทางการให้ความรู้กับผู้นำชุมชนเพื่อป้องกันการก่อการร้าย ในอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี

“มุ่งมั่นบูรณาการ ประสานงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำความมั่นคง ดำรงความสามัคคี”
วิสัยทัศน์ กอ.รมน.¹

กอ.รมน. โดย ศปป. 3 กอ.รมน. เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการองค์กร หน่วยงานภาครัฐ ในการดำเนินงานเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านความมั่นคง คือ การก่อการร้าย เพื่อตอบสนองต่อ ยุทธศาสตร์ของ กอ.รมน. และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดย ศปป. 3 กอ.รมน. ประสานงาน ร่วมกับหน่วยงานด้านการป้องกันปัญหาการก่อการร้าย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และสร้างความ เข้มแข็งในการป้องกันปัญหาการก่อการร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว นิยมของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก กรุงเทพมหานคร ถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม ได้แก่ กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มมวลชนในพื้นที่ ซึ่งผู้นำชุมชนนับเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อแนวคิด ของคนในชุมชนทุกกลุ่ม หากผู้นำชุมชนในพื้นที่มีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการก่อการร้าย ก็จะสามารถที่จะเฝ้าระวังติดตาม และตรวจสอบสถานการณ์ในเรื่องเหล่านี้ และแจ้งให้หน่วยงาน ภาครัฐทราบได้ ก็จะทำให้หน่วยงานภาครัฐได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีเครือข่ายในการส่งข้อมูล ข่าวสารในพื้นที่ที่ล่อแหลม หรือจากพื้นที่เฝ้าระวัง ทำให้สามารถนำมาสู่กระบวนการ การวางแผนวางแนวนโยบายการป้องกันอย่างเป็นรูปธรรมได้ ในการนี้ จึงมีความจำเป็นที่ จะต้องจัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันการก่อการ ร้าย อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ สร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้นำ ชุมชนในพื้นที่อีกด้วย จึงได้มีความสนใจศึกษาใน 4 ประเด็น คือ ยุทธศาสตร์ และนโยบายของ หน่วยงานเกี่ยวกับการป้องกันการก่อการร้ายในพื้นที่ตัวเมืองชลบุรีเป็นอย่างไร, สภาพแวดล้อมของอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีมีความเสี่ยงต่อการก่อการร้ายอย่างไร, ผู้นำ ชุมชนที่เป็นเครือข่ายมวลชนในการป้องกันการก่อการร้ายควรมีลักษณะอย่างไร และแนวทาง การให้ความรู้กับผู้นำชุมชนเพื่อป้องกันการก่อการร้ายในอำเภอเมืองชลบุรีควรเป็นอย่างไร

ยุทธศาสตร์ และนโยบายของหน่วยเหนือเกี่ยวกับการป้องกันการก่อการร้าย เป็นอย่างไร

ความมั่นคงของชาติเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า และคนในสังคมอยู่ดีมีสุข ตลอดจนมีภูมิคุ้มกันพร้อมที่จะเผชิญ และสามารถบริหารจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เห็นชอบนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) ตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ เพื่อเป็นแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบทิศทางการดำเนินการป้องกันแจ้งเตือน แก้ไข หรือ ระวังยับยั้งภัยคุกคามเพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาตินโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ในแต่ละประเด็นความมั่นคง รวมถึงได้มีการประเมิน และวิเคราะห์แนวโน้มบริบทความมั่นคง ทั้งปัจจัยภายใน และภายนอกประเทศ การศึกษาแนวคิดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ²

ในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้กำหนดยุทธศาสตร์ หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง หรือกำหนดแผนงาน หรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุน และประสานบูรณาการการดำเนินงานให้เกิด ความเชื่อมโยง และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันในอันที่จะสนองต่อผลประโยชน์แห่งชาติ โดยมีสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยติดตามผลการดำเนินงาน

ดังนั้น ความสำเร็จของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) จำเป็นต้องได้รับการผนึกกำลังทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วม ประสาน และบูรณาการ การดำเนินงาน ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อที่จะส่งผลให้ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สืบไป

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของ กอ.รมน.³

วัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่อให้ กอ.รมน. มีแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร แสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อใช้ ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์การ การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพของ องค์การ และมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการสำคัญที่สร้างประโยชน์ และส่งผลต่อการบรรลุ พันธกิจหลัก/ยุทธศาสตร์ของ กอ.รมน. เป็นการจัดสรรทรัพยากร และความคุ้มค่าของการใช้ งบประมาณแผ่นดิน และกระบวนการที่ช่วยสนับสนุนให้กระบวนการสร้างคุณค่าสามารถ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์ของ กอ.รมน. คือ เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ และประสานการปฏิบัติในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐและ ความสงบสุขของประชาชน โดยมีพันธกิจ คือ พัฒนา กอ.รมน. ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ อำนาจการ ประสานงาน กำกับดูแล และนำนโยบายด้านความมั่นคงของ รัฐไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการบูรณาการ สนับสนุนและเสริมการปฏิบัติของส่วนราชการต่าง ๆ ใน การรักษาความมั่นคง ทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ ติดตาม ตรวจสอบ แจ้งเตือน วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร เสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ รวมทั้งเสริมสร้างความรักความ สามัคคีของคนในชาติ บูรณาการ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนา เพื่อความมั่นคงตามพระราชดำริ ดำเนินการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ ได้รับมอบหมายจาก ครม., สมช. หรือ นรม.

ภารกิจของ กอ.รมน. คือ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลการดำเนินการ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายในของรัฐ ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี มอบหมาย มีอำนาจหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่ อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อ พิจารณาดำเนินการต่อไป อำนวยการในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการนี้ ให้มีอำนาจหน้าที่เสนอแผนและแนวทางในการปฏิบัติงาน และดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติตามแผน และแนวทางนั้น อำนวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหน่วยงาน ของรัฐที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแผนและแนวทางในการปฏิบัติงาน ในการนี้ คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ กอ.รมน. มีอำนาจในการกำกับดำเนินการของหน่วยงาน ของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดด้วยก็ได้ เสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้อง พึงทำไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่กระทบ ต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และความสงบเรียบร้อยของสังคม และดำเนินการอื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือตามที่คณะรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรี มอบหมาย

เป้าประสงค์การดำเนินงานของ กอ.รมน. คือ มีการประเมินแนวโน้มภัยคุกคามด้านความ มั่นคงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นที่ยอมรับของส่วนราชการและประชาชนทั่วไป มี การดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคงภายในทั่วประเทศทั้งทางบก และ ทางทะเลลดความซ้ำซ้อน และปรับให้เป็นซ้ำเสริมของโครงการ และพื้นที่เป้าหมาย ให้มากที่สุด มีการบริหารจัดการที่ชัดเจนและปรับระบบงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง ให้สนับสนุนการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม บูรณาการการบริหารจัดการมวลชน กอ.รมน. และมวลชนอื่น ๆ ที่หน่วยราชการจัดตั้งไว้แล้ว ให้มีกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการทำงานของ ราชการและแสดงออกถึงความรักชาติ รักแผ่นดิน พร้อมมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาด้านความมั่นคงของชาติ จัดตั้ง และพัฒนาระบบเครือข่ายข่าวประชาชนให้มีความเป็น เอกภาพ และเชื่อมโยงทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดตามภาพที่ 1 ⁴

การป้องกันการก่อการร้าย

การก่อการร้าย คือ การกระทำของผู้ซึ่งมีกำลังน้อยกว่า ไม่สามารถจะต่อสู้กันอย่างซึ่งหน้าได้ จึงใช้ “การต่อสู้แบบกองโจร” โดยพื้นฐานสำคัญของการก่อการร้ายก็คือ การแสดงอำนาจของการทำลาย (power of destruction) โดยคนจำนวนน้อยซึ่งยินดีสละชีวิต หรือเสี่ยงภัย เพื่อจะสร้างความเสียหายด้วยการทำลายล้าง เช่น ระเบิดพลีชีพ เป็นต้น ผู้ซึ่งถูกกระทำมักจะ เป็นผู้ซึ่งมีอำนาจ มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่า และมีโอกาสที่จะได้รับความเสียหายจากการกระทำ การปราบปรามผู้ก่อการร้ายจึงเป็นเรื่องยาก วิธีที่ดีที่สุดก็คือ การค้นหาสาเหตุของการก่อการร้าย และพยายามแก้ที่สาเหตุดังกล่าว เมื่อเป็นเช่นนี้การแก้ปัญหาผู้ก่อการร้ายจึงมีสองมิติ ถ้าเป็นการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศก็ต้องหาสาเหตุของปัญหาที่นำไปสู่ความพยายามที่จะก่อการร้ายขึ้น เช่น ถ้าเป็นเรื่องความขัดแย้งของเชื้อชาติ และเผ่าพันธุ์ ก็ต้องพยายามหาทางสร้างความสมานฉันท์ด้วยนโยบายและการแก้กฎหมายให้มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน เป็นต้น หรืออาจเป็นการก่อการร้ายที่มีผลมาจากความแตกต่างในเรื่องอุดมการณ์ทางการเมือง ความขัดแย้งทางศาสนา ฯลฯ ดังนั้น การแก้ปัญหาการก่อการร้ายจึงต้องมุ่งไปที่สาเหตุ อย่างไรก็ตาม ปัญหาบางเรื่องก็เป็นปัญหาที่ซับซ้อนมีประวัติความเป็นมายาวนาน เช่น ปัญหาความขัดแย้งในเรื่องข้อพิพาททางดินแดนซึ่งเกี่ยวพันกับประชากร ซึ่งมีเผ่าพันธุ์ และเชื้อชาติศาสนาที่แตกต่างกันเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และฉับพลัน เช่น กรณีปาเลสไตน์ เป็นต้น ดังนั้น จนกว่าความขัดแย้งที่กล่าวมาเบื้องต้นจะมีการแก้ไขได้อย่างสัมฤทธิ์ผลการก่อการร้ายก็จะดำเนินอยู่ต่อไป

ปัญหาการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นปัญหาที่มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก กลุ่มก่อการร้าย และอาชญากรข้ามชาติได้พัฒนารูปแบบวิธีการที่ซับซ้อนกว่าเดิม ประกอบกับมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้จึงทำให้เจ้าหน้าที่ตรวจจับได้ยากมากขึ้นภูมิภาคอาเซียน (Association of South East Asian Nation – ASEAN) ได้แบ่งปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติไว้ 10 ประเภท คือ การก่อการร้าย (Terrorism), การค้ายาเสพติด (Illicit Drug Trafficking), การค้ามนุษย์และการขนคนข้ามชาติ (Trafficking in Persons), อาชญากรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (International Economic Crime), อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Cyber Crime), การฟอกเงิน (Money Laundering),

การลักลอบค้าอาวุธ (Arms Smuggling), การกระทำอันเป็นโจรสลัดในทะเล (Sea Piracy), การลักลอบค้าสัตว์ป่า (Wildlife Trafficking), การลักลอบค้าพันธุ์พืช (Timber Trafficking)

โดยในปัจจุบันการก่อการร้าย ยังคงเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อมนุษยชาติ และจากการที่กลุ่มก่อการร้าย โจมตีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบ่งตามภูมิศาสตร์ได้สองส่วน ได้แก่ 1) ส่วนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ หรืออินโดจีน ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว พม่า ไทย เวียดนาม และมาเลเซียตะวันตก 2) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมุทร ประกอบด้วย มาเลเซียตะวันออก อินโดนีเซีย บรูไน ติมอร์ - เลสเต ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์) ทั้งนี้ อาจมีสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายใช้ไทยเป็นเส้นทางหลบหนี และพักพิง ซึ่งคนไทยที่ประกอบอาชีพให้บริการต่าง ๆ อาจจะมีโอกาสพบเจอกลุ่มดังกล่าวได้ ดังนั้น จึงควรมีความรู้เกี่ยวกับกลุ่มก่อการร้าย และอันตรายจากการก่อการร้ายในเบื้องต้น

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐนั้น คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ได้ให้ความสำคัญ และตื่นตัวในการเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ ในการเผชิญกับสถานการณ์การก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติเท่าที่ควร แต่จากการก่อการร้าย และเหตุร้ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นชี้ให้เห็นว่า การสังเกต และความตื่นตัวของประชาชน และผู้นำชุมชนจะสามารถส่งสัญญาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐเข้าเผชิญเหตุได้ทันที่

จากยุทธศาสตร์ และนโยบายของหน่วยเหนือเกี่ยวกับการป้องกันการก่อการร้าย ทำให้ทราบถึงแนวทางการให้ความรู้กับผู้นำชุมชนเพื่อป้องกันการก่อการร้าย รวมถึงการใช้ผู้นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐโดยการแจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือความผิดปกติที่พบเห็นต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกัน และสกัดกั้นการก่อการร้าย ถือเป็นกลไกที่เชื่อมต่อ และเติมเต็มกลไกที่ขาดหายของภาครัฐในการบรรเทาป้องกันเหตุร้ายจากการก่อการร้ายได้เป็นอย่างดี

สภาพแวดล้อมของอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีมีความเสี่ยงต่อการก่อการร้ายอย่างไร

จังหวัดชลบุรีมีโครงสร้างพื้นฐานแบบอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว ปัจจุบันยังคงมีอัตราการขยายตัวและความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง มีการขยายตัวของชุมชนเมืองหนาแน่น ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เฉพาะบริเวณพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมในเขต อ. เมือง อ. ศรีราชา และ อ. บางละมุง มีประชากรแฝงทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเข้ามาพำนักอาศัยทำงาน และท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมและปัญหาอาชญากรรมตามมามากมายอันอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงได้ โดยมีภัยคุกคามด้านคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองอยู่ในระดับปานกลาง ภัยคุกคามด้านยาเสพติดในระดับน้อย ภัยคุกคามด้านความขัดแย้งทางสังคม และภัยคุกคามด้านการก่อการร้ายอยู่ในระดับน้อยที่สุด โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 1⁵

สถานการณ์การก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ

สถานการณ์ทั่วไปปัจจุบัน ยังไม่มีเหตุการณ์ก่อการร้ายเกิดขึ้นแต่อย่างใด ในการเสริมสร้างมาตรการในการป้องกันเหตุดังกล่าว ผอ. ศูนย์ประสานงาน ฯ จึงได้มีคำสั่งให้ทำการสืบสวนหาข่าว ความเคลื่อนไหวในเชิงลึกจากกลุ่มชาวต่างชาติ โดยเฉพาะ กลุ่มชาวอาหรับ และชาวอิสลาม ที่มาทำการลงทุน และพำนักอาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี ตลอดจนติดตามข่าวความเคลื่อนไหวจากทาง internet หากพบพฤติกรรมต้องสงสัยให้รายงานให้ทราบทางโทรศัพท์ โดยด่วนทันที แต่หากมีการเผชิญเหตุ ก็ได้มีการเตรียมแผนไว้รองรับแล้วเช่นกัน โดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี โดยในห้วงที่ผ่านมา มีการจับกุมผู้ต้องหาชาวจีน เกาหลี และญี่ปุ่น ในคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ, ฟอกเงิน จำนวน 21 ราย ในส่วนของอาชญากรรมอื่น ๆ ยังไม่พบผู้กระทำความผิด โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 2⁶

แนวโน้มสถานการณ์ในปัจจุบันไม่มีเหตุการณ์ก่อการร้ายเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามก็มีการเสริมสร้างมาตรการในการป้องกันเหตุดังกล่าว โดยศูนย์ประสานงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติตำรวจจังหวัดชลบุรี (ศป.อช.ภ.จว. ชลบุรี) ได้มีมาตรการสำคัญในการสืบสวนหาข่าวความเคลื่อนไหวในเชิงลึกจากกลุ่มชาวต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มชาวอาหรับ และชาวอิสลาม ที่มาทำการลงทุน และพำนักอาศัยอยู่ใน จว. ชลบุรี สำหรับกรณีมีการเผชิญเหตุก็ได้มีการเตรียมแผนไว้รองรับแล้ว โดยใช้กำลังจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี โดยประสานงานกับตำรวจภูธรในท้องที่ได้คอยเฝ้าระวังรักษาสถานที่อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง สถานการณ์ปัจจุบันยังสามารถควบคุมได้แนวโน้มสถานการณ์ยังไม่มี ความรุนแรงแต่อย่างใดปัจจุบันยังไม่มีเหตุการณ์ก่อการร้ายที่เกิดขึ้นแต่ได้เฝ้าระวังในเชิงลึกจากกลุ่มชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มชาวอาหรับ และชาวอิสลาม ซึ่งจากสถิติ การจับกุมสามารถประเมินภัยคุกคามได้ อยู่ในระดับปกติ

ผู้นำชุมชนที่เป็นเครือข่ายมวลชนในการป้องกันการก่อการร้ายควรมีลักษณะอย่างไร

ศป.3 กอ.รมน. ได้จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบ สถานการณ์ด้านการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 1 ประกอบด้วย กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. และ กอ.รมน.จังหวัด ส.ป. ในห้วงวันที่ 8 – 9 ม.ค. 62 ดังนี้⁷

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ฯ ในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ในวันที่ 8 ม.ค.62 จำนวนกลุ่มบุคคลเป้าหมายตามโครงการ ฯ จำนวน 133 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ฯ ในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด ส.ป. ในวันที่ 9 ม.ค.62 จำนวน กลุ่มบุคคลเป้าหมายตามโครงการ ฯ จำนวน 133 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ และได้รับประสบการณ์ ก่อให้เกิดทักษะในการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบสถานการณ์ เพื่อใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ และทำให้เกิดเครือข่ายผู้นำชุมชนในกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น มีเป้าหมายของโครงการเพื่อพัฒนาเครือข่าย

มวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบ สถานการณ์ด้านการก่อการร้าย และ อาชญากรรมข้ามชาติ โดย ศป.3 กอ.รมน. มีเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ติดตาม และ ตรวจสอบสถานการณ์ภัยอันเกิดจากการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ ศป.3 กอ.รมน. ได้รับข่าวสาร ข้อมูล เกี่ยวกับการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ ที่น่าเชื่อถือ สามารถนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐาน สำหรับวางแผนนโยบายเกี่ยวกับการก่อการร้าย และ อาชญากรรมข้ามชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการจัดการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเพื่อ การเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ด้านการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้ชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน ในท้องถิ่นนั้น ๆ ดำเนินไปด้วยความผาสุก ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต โดยประโยชน์ที่ได้รับ จากโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบ สถานการณ์ด้าน การก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ คือ เกิดเครือข่ายผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์การก่อการ ร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กอ.รมน. มีกลุ่มมวลชนเพิ่มขึ้น ที่จะ เป็นผู้เฝ้าระวัง สามารถรายงานข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และทันเวลา เพื่อใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติได้ และมีฐานข้อมูลเครือข่าย มวลชนในพื้นที่

เนื้อหาที่วิทยากร ศป.3 กอ.รมน. บรรยายให้กับกลุ่มบุคคลเป้าหมายตามโครงการ ฯ ประกอบด้วย การจัดโครงสร้างและการแบ่งส่วนงาน กอ.รมน., ภารกิจ และการดำเนินการ งานของ ศป.3 กอ.รมน., อธิบายเนื้อหาในคู่มือแนะนำเบื้องต้นในการป้องกันการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ ที่แจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ซึ่งแจ้งสถานการณ์และ แนวโน้มการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ, สถานการณ์ และแนวโน้มกลุ่มก่อการร้าย ที่อาจมีผลกระทบต่อประเทศไทย ประเภทอาชญากรรมข้ามชาติ ในภูมิภาคอาเซียน (10 ประเภท) อธิบายรายละเอียดในแต่ละประเภท ได้แก่การก่อการร้าย, การค้ายาเสพติด, การค้า มนุษย์, อาชญากรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, อาชญากรรมคอมพิวเตอร์, การฟอกเงิน, การลักลอบค้าอาวุธ, การกระทำอันเป็นโจรสลัดในทะเล, การลักลอบค้าสัตว์ป่า และ การลักลอบค้าพันธุ์พืช เน้นย้ำการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และ การกระทำผิดที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นภัยใกล้ตัวประชาชน ได้แก่

การกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีแก๊งค์ Call Center, การกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีแก๊งค์ Romance Scam, การกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีฉ้อโกงออนไลน์ (เช่น การขายสินค้า, การขายบริการ และการชักชวนลงทุน/แชร์ลูกโซ่) และการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีทางเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ และนโยบาย ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านความมั่นคง) และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ความร่วมมือในระดับนานาชาติ ได้แก่ การประชุมกับมิตรประเทศ และการประชุมร่วมกับองค์การสหประชาชาติ (UN) ที่เน้นหนักในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย อนุสัญญาและพิธีสารเกี่ยวกับการก่อการร้าย 9 ฉบับ ที่ไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญา และมีอีก 10 ฉบับ ที่ไทยไม่ได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญา ความร่วมมือในระดับพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด ซึ่งประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบ สถานการณ์ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ คือ สิ่งบ่งบอกพฤติกรรมบุคคลต้องสงสัย, สถานที่ต้องสงสัย, พฤติกรรมต้องสงสัยในการเตรียมอุปกรณ์ก่อเหตุ ได้แก่ ร้านขายปุ๋ย และยาฆ่าแมลง, สถานที่จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องอื่น ๆ ได้แก่ การจดจำบุคคลต้องสงสัย, การจดจำยานพาหนะต้องสงสัย, วัตถุต้องสงสัย, คาร์บอน, การปฏิบัติต่อวัตถุต้องสงสัย, การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุระเบิด, การปฏิบัติเมื่อถูกโจมตีด้วยอาวุธปืน, การปฏิบัติเมื่อถูกจับเป็นตัวประกัน, การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการแจ้งเบาะแส ข่าวสาร ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กอ.รมน.จังหวัดได้ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ กล่าวคือ ในพื้นที่ กอ.รมน. จังหวัด ช.บ. พบปัญหาเกี่ยวกับการฉ้อโกงออนไลน์ โดยเฉพาะแชร์ลูกโซ่มีการตรวจพบและปราบปรามไปแล้วจำนวนมาก พื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. เป็นพื้นที่ ซึ่งรัฐบาลดำเนินการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor/EEC) ร่วมกับจังหวัดระยอง และฉะเชิงเทรา จึงต้องสร้างความเข้มแข็งทางด้านความมั่นคงให้เกิดขึ้นควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ทั้งพลเรือน ตำรวจ และทหาร จึงได้ร่วมมือกันอย่างจริงจังในการสร้างความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในพื้นที่

กอ.รมน.จังหวัด ส.ป. มีความห่วงใยเกี่ยวกับการขยายตัวของธุรกิจที่อยู่อาศัย และ โลจิสติกส์ที่มีจำนวนมากในพื้นที่ ซึ่งอาจจะนำมาซึ่งความไม่สงบเรียบร้อยได้ จึงพยายาม บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยกันป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด ต่าง ๆ ที่อาจจะนำไปสู่ผลกระทบในการรักษาความมั่นคงภายในพื้นที่ โดยให้หน่วยงานของรัฐ ยึดถือตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด จะเห็นได้ว่า ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ปัญหาที่พบ ส่วนมากจะเป็นเรื่อง อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ในเรื่องการ ก่อการร้ายหวังที่ผ่านมายังไม่มีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้น แต่จากภาพความสูญเสียที่เราเคยเห็น จากรายงานข่าวต่าง ๆ จึงมีอาจเพิกเฉยที่จะสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจขึ้นมารองรับ เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้

กล่าวโดยรวม กลุ่มผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ฯ สามารถเข้ามามีส่วนร่วม ในการปกป้องชุมชนของตนให้พ้นจากภัยก่อการร้าย ซึ่งการเข้ามามีส่วนร่วมดังกล่าว จะเป็น การส่งสัญญาณไปยังผู้ก่อการร้ายว่า ชุมชนของเราไม่ได้เป็นเป้าหมายที่จะโจมตีได้โดยง่าย และการปกป้องชุมชนของเรานั้น เป็นสามัญสำนึกที่ทุกคนมีอยู่แล้ว เพียงแค่เติมความ ช่างสงสัย ช่างสังเกตต่อสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวไม่ว่าจะเป็นบุคคล เอกสาร สถานที่ พฤติกรรม ฯลฯ ที่ผิดปกติ หรืออยู่ผิดที่ผิดเวลาจากที่ควรจะเป็น ซึ่งถือเป็นทักษะพื้นฐานใน การป้องกันการแก้ไขเหตุการณ์การก่อการร้ายร่วมกับภาครัฐได้

แนวทางการให้ความรู้กับผู้นำชุมชนเพื่อป้องกันการก่อการร้ายในอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีควรเป็นอย่างไร

แนวทางการให้ความรู้กับผู้นำชุมชนเพื่อป้องกันการก่อการร้ายในอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนั้น มีคำแนะนำเบื้องต้นในการป้องกันการก่อการร้ายเคยมีผลการวิจัยระบุว่า การป้องกันการ ก่อการร้ายที่ดีที่สุด คือ ประชาชนทุกคนในสังคมต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันและดูแล ความปลอดภัยของตนให้พ้นจากการก่อการร้าย เนื่องจากการก่อการร้ายเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะ ส่งผลกระทบต่อทุกคนในสังคมและประเทศชาติ การสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมด้วยการ ดูแลความปลอดภัยซึ่งกันและกันนั้น จะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ก่อการร้ายล้มเลิกความตั้งใจในการ ก่อเหตุร้าย⁸

สิ่งบ่งชี้พฤติกรรมบุคคลต้องสงสัยผู้ก่อการร้ายมักแสดงพฤติกรรมบางอย่างที่เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า อาจก่อเหตุร้าย เช่น สนใจเป้าหมายเชิงสัญลักษณ์ หรือเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูง มีพฤติกรรมสอดแนม, ถ่ายภาพหรือบันทึกวีดีโอ, จดบันทึก, วาดแผนที่, สอบถามเกี่ยวกับ ผังอาคาร หรือระบบการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ, สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปกปิด หรือระบบ รักษาความปลอดภัย, สวมเสื้อผ้ามิดชิดเกินความจำเป็น หรือแบกกระเป๋าที่มีน้ำหนักมาก, มีพิรุณ, อยู่ผิดที่ผิดทาง, เดินสำรวจพื้นที่ใช้เวลานาน, มีลักษณะเดินนัยก้าว

สถานที่ต้องสงสัยผู้ก่อการร้ายจะต้องเช่าที่พักอาศัย เพื่อเตรียมการก่อเหตุ โดยสังเกต พฤติกรรมได้ ดังนี้ จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าหลายเดือน, ไม่มีอาชีพการงานที่แน่นอน (ผู้ก่อการร้าย มักมีเงินสนับสนุน), เข้า-ออกในเวลาไม่ปกติ, พยายามไม่ให้เป็นที่จดจำ, จอดรถในที่ห่างไกล จากบ้าน, หลีกเลี่ยงการพบปะกับเพื่อนบ้าน และชุมชน, เปลี่ยนกุญแจบ้านอยู่เสมอ, ไม่ยินยอมให้ผู้อื่นเข้าบ้านโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าไม่อนุญาตให้แม่บ้าน หรือพนักงานบริการ เข้ามาทำความสะอาดในบ้านคลุมโต๊ะ หรือเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ไว้เสมอ, มีการขนย้ายวัสดุ ก่อสร้าง หรือปุ๋ย หรือน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวนมาก ๆ สามารถสังเกตสิ่งผิดปกติรอบบ้านได้ เช่น เสียง, กลิ่นแปลก ๆ เป็นต้น

สิ่งบ่งชี้พฤติกรรมบุคคลต้องสงสัยในการเตรียมอุปกรณ์ก่อเหตุ ลักษณะลูกค้าต้องสงสัย คือ ใช้เงินสดในการซื้อ หรือบัตรเครดิตที่มีชื่อบุคคลอื่น ลูกค้ามีแผนถูกไฟไหม้บนมือ แขน หรือ หน้า หรือนิ้วขาด สวมเสื้อผ้าที่มีรอยต่าง มีกลิ่นแปลก ๆ เป็นลูกค้ารายใหม่ที่ไม่ใช่คนท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ในแต่ละครั้งที่ซื้อ มีพิรุณเมื่อถามถึงรายละเอียดในการซื้อ

ร้านขายอุปกรณ์การเกษตรลักษณะบ่งชี้ว่า แสดงออกถึงความสนใจต่อปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรท แสงหาสารเคมีที่มีปริมาณมากเกินปกติ ซื้อยาฆ่าแมลง วัตถุไวไฟ ปุ๋ย นอกฤดูฤดูกาล ใช้เงินสด ในการซื้อและปิดบังสถานที่ใช้งาน สถานที่จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ โดยลักษณะ บ่งชี้ว่า ซื้อเชื้อเพลิงปริมาณมากผิดปกติ มีท่าทีพิรุณ เมื่อถูกสอบถามเหตุผลในการซื้อ มีคำ ขอให้ส่งเชื้อเพลิงไปยังสถานที่ผิดปกติ จัดเก็บเชื้อเพลิงในสถานที่ที่ไม่ปกติ ร้านขายอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะบ่งชี้ คือ ซื้อโทรศัพท์แบบ เต็มเงินไม่ระบุตัวตน ซื้อจำนวนมาก จ่ายเงินสด และสอบถามเกี่ยวกับความถี่วิทยุ อุปกรณ์ปกปิดที่อยู่ IP อุปกรณ์เปลี่ยนเสียง

กลไกตั้งเวลา กลไกอินฟราเรด และอุปกรณ์ทางทหาร การจดจำบุคคลต้องสงสัยเมื่อพบเห็น เหตุการณ์ซึ่งหน้าพยายามตั้งสติ ใช้หลักตาหูฟัง สมองจดจำ อย่าพยายามจดจำทุกอย่าง แต่ให้จดจำเฉพาะสิ่งที่จดจำได้อย่างแม่นยำ สังเกตจดจำในรายละเอียดที่เห็นเด่นชัด เช่น ลักษณะเด่น ท่าหนี รอยสัก สังเกตจดจำสิ่งที่ใหญ่เห็นได้ง่าย ไปสู่สิ่งที่เล็กเห็นได้ยาก เมื่อคนร้ายหลบหนีไปแล้ว ให้รีบบันทึกตำหนิรูปพรรณที่จำได้ลงในสมุด อาจบันทึกภาพ ผู้ต้องสงสัย ด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือไว้

การจดจำยานพาหนะต้องสงสัย ให้สังเกต และจดจำสิ่งที่ใหญ่เห็นง่ายไปสู่สิ่งที่เล็กเห็นยาก เช่น สังเกตจดจำตำหนิ รอยชน สติกเกอร์ จุดเด่นต่าง ๆ อย่างจดจำทุกอย่างทุกอย่างแต่ให้จดจำ บางสิ่งที่จำได้อย่างแม่นยำ เมื่อคนร้ายหลบหนีไปแล้วให้รีบบันทึก ที่จำได้ลงในสมุด หรือ อาจบันทึกภาพผู้ต้องสงสัยด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือไว้ การสังเกตวัตถุต้องสงสัย คือ เป็นวัตถุ ที่ไม่มีเจ้าของ หรือหาเจ้าของไม่พบ เป็นวัตถุที่ไม่เคยพบเห็น ณ ที่ตรงนั้นมาก่อน เป็นวัตถุที่ ควรจะอยู่ในที่อื่นมากกว่าจะอยู่ตรงนั้น และเป็นวัตถุที่มีลักษณะภายนอกดูไม่เรียบร้อย เช่น มีกลิ่นแปลก ๆ มีร่องรอยเปรอะเปื้อน มีรอยยับ มีสีที่เปลี่ยนแปลงไป มีสายไฟ มีเสียงนาฬิกา

แนวทางการให้ความรู้กับผู้นำชุมชนเพื่อเป็นเครือข่ายในการป้องกันการก่อการร้ายอาจ กล่าวถึงนโยบาย และแผนระดับชาติ รวมถึงนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างกว้าง ๆ เพื่อเป็น กรอบแนวทางการปฏิบัติ แต่สิ่งที่จะขาดไม่ได้ คือ การให้ความรู้แก่บุคคลเพื่อรองรับการ ปฏิบัติตามกรอบแนวทางดังกล่าว โดยมุ่งเน้นย้ำถึงการสังเกตสิ่งผิดปกติต่าง ๆ ทั้งจากบุคคล และสิ่งแวดล้อม รวมถึงความรู้ทางเทคนิคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บทสรุป

แนวทางการให้ความรู้กับผู้นำชุมชนเพื่อป้องกันการก่อการร้ายในอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี มีการขับเคลื่อนนโยบาย และแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้กำหนดยุทธศาสตร์ หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง หรือ กำหนดแผนงาน หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง แห่งชาติ ตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

เพื่อสนับสนุน และประสานบูรณาการการดำเนินงานให้เกิด ความเชื่อมโยง และสอดคล้องไป ในทิศทางเดียวกันในอันที่จะสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ เพราะปัญหาการ ก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นปัญหาที่มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก กลุ่มก่อการร้าย และอาชญากรข้ามชาติได้พัฒนารูปแบบ วิธีการที่ ซับซ้อนกว่าเดิม ประกอบกับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ จึงทำให้เจ้าหน้าที่ตรวจจับได้ ยากมากขึ้น ศปป.3 กอ.รมน. จึงได้จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการ เฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบ สถานการณ์ด้านการก่อการร้ายขึ้น เพื่อพัฒนาเครือข่าย มวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ด้านการก่อการร้าย และสร้างแนวทาง การให้ความรู้กับผู้นำชุมชนเพื่อป้องกันการก่อการร้ายในอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี

โดยมีคำแนะนำเบื้องต้นในการป้องกันการก่อการร้าย คือ ให้ประชาชนทุกคนในสังคมต้องมี ส่วนร่วมในการป้องกัน และดูแลความปลอดภัยของตนให้พ้นจากการก่อการร้าย ให้สังเกต สิ่งบ่งชี้พฤติกรรมบุคคลต้องสงสัย ซึ่งมักแสดงพฤติกรรมบางอย่างที่เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าอาจ ก่อเหตุร้าย สิ่งบ่งชี้พฤติกรรมต้องสงสัยในการเตรียมอุปกรณ์ก่อเหตุ และจดจำยานพาหนะ ต้องสงสัย เทคนิคการจดจำ คือ อย่าพยายามจดจำทุกอย่าง แต่ให้จดจำเฉพาะสิ่งที่จดจำได้ อย่างแม่นยำ ทั้งนี้ เนื่องจากการก่อการร้ายเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อทุกคนในสังคม และประเทศชาติ การสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมด้วยการดูแลความปลอดภัยซึ่งกันและกัน นั้น จะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ก่อการร้ายล้มเลิกความตั้งใจในการก่อเหตุร้ายไปได้ในที่สุด



ภาพที่ 1 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic Map) ของ กอ.รมน.⁹

ประเภทภัยคุกคาม	ระดับภัยคุกคาม
1. สถานการณ์ด้านยาเสพติด	2
2. คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	3
3. การบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	1
4. การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	1
5. ความขัดแย้งทางสังคม	1

ตารางที่ 1 แสดงประเภทภัยคุกคาม และระดับภัยคุกคาม¹⁰

ลำดับ	ประเภทอาชญากรรม	ม.ค.62	ก.พ.62	มี.ค.62		เม.ย.62	พ.ค.62
		-	จีน	เกาหลี	ญี่ปุ่น	-	-
1	การก่อการร้าย	-	-	-	-	-	-
2	ลักลอบค้ายาเสพติด	-	-	-	-	-	-
3	การลักลอบค้าอาวุธ	-	-	-	-	-	-
4	การลักลอบค้ามนุษย์	-	-	-	-	-	-
5	อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ, ฟอกเงิน	-	3	4	15	-	-
6	อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
7	การปลอมแปลงเอกสารแสดงตน	-	-	-	-	-	-
8	การฉ้อโกงข้ามชาติ	-	-	-	-	-	-
9	การทำลายทรัพย์สินสาธารณะ	-	-	-	-	-	-
10	การกระทำความผิดทางน้ำและทะเล	-	-	-	-	-	-
11	ผู้ร้ายข้ามแดน	-	-	-	-	-	-
	รวม	-	3	4	15	-	-

ตารางที่ 2 แสดงผลการจับกุม